



computer center@msu

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2557

เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว



เป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล

สารบรรณ

ภายในฉบับ

เรื่อง	หน้า
โครงการตรวจสอบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ลิขสิทธิ์	2
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	2
MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	3
ประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics	4
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	5

บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ของเราได้เผยแพร่เป็นฉบับที่สามกันแล้วนะค่ะ ซึ่งในฉบับนี้ก็มีข่าวสารการให้บริการ การประชุมสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาฝากเช่นเคย รวมถึงการร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อน และกำลังจะถึงเทศกาลปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์แล้ว ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ เพราะอากาศยังร้อน ก็ยิ่งจะทำให้เกิดอาการไม่สบายได้ง่าย เดี่ยวจะเที่ยวสงกรานต์ไม่สนุกแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ที่ปรึกษา

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
นางสาวพัชชบุล กิ่งพุ่ม
หัวหน้างานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์

บรรณาธิการ

นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ

กองบรรณาธิการ

นายกรธวัฒน์ มณีชม
นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ

โครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งสำรวจโปรแกรมที่บุคลากรมีความประสงค์จะใช้งาน ให้บริการรับบัญชีผู้ใช้งาน office 365 บริการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authetications) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับบุคลากร (MIS) ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) และแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไข และตรวจสอบโปรแกรมในเบื้องต้นเป็นจำนวนมาก โดยได้ดำเนินการออกให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ โดยวันที่ 4 มีนาคม 2557 ให้บริการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวันที่ 13 มีนาคม 2557 ให้บริการ ณ คณะเภสัชศาสตร์



ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้อง B313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานดำเนินการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่บุคลากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดำเนินงานตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ การรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มงานต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดระดับสถาบันที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่แต่ละงานได้กำหนดไว้



พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย นางรัชณี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชชุล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ดำเนินการในปี 2554 ที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกันหลายตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ด้านไอที โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การทำข้อตกลงในครั้งนี้ ยังเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยงาน ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาตามกระบวนการกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ เพื่อสะท้อนภารกิจของหน่วยงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลังจากพิธีลงนามดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการทำงานและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และได้เยี่ยมชม



การประชุมจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557-2560 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B 313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย คือ ผศ.ดร.จิรัฐธา ภูบุญอบ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางประไพ อุนารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศิริพร ไสยรัตน์ นักวิชาการศึกษานางจิรภาณูจน์ เต็มพรสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะทำงานซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดสมรรถนะการพัฒนาบุคลากรด้านไอที เพื่อให้สามารถกำหนดหัวข้อและสมรรถนะที่จะต้องพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ โดยคณะกรรมการได้มีมติให้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านไอทีในปี 2557-2560 เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ในการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทฯ ให้สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป



อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร ให้ติดอันดับ Webometrics



เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร “ให้ติดอันดับ Webometrics” ณ ห้อง บริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ของคณะและหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอันดับดีขึ้นและเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาหรือผู้ดูแลเว็บไซต์และเครือข่ายความร่วมมือของผู้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายพนันย์ เนื่องอุดม นายธนศาสตร์ สูดจริง นายรัตนเดช ชมพูนุช และนายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 59 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดบุคลากรร่วม ขบวนแห่ในกัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ และได้ตั้งต้นเงินเพื่อร่วมทำบุญและร่วมฟังเทศน์ ณ สวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี



งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการของเรา



สำหรับนิสิต

1. ให้บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับนิสิต (Authentication)
2. บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน Office 365 (@o365.msu.ac.th)
3. บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน Google App for Education (@all.msu.ac.th)
4. บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft (Microsoft DreamSpark)
5. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
6. บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สำหรับบุคลากร

1. ให้บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับบุคลากร (Authentication)
2. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@msu.ac.th)
3. บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน Office 365 (@o365.msu.ac.th)
4. บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
5. บริการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)
6. บริการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference)
7. บริการปลดหนี้บุคลากร (ยกเลิกสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
8. บริการจองห้องบริการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม (สำหรับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก)
9. บริการติดตั้ง software ลิขสิทธิ์ จาก Microsoft
10. บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง



เปิดให้บริการ ณ ห้อง B311 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น.

วันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 043-754350 ต่อ 2455